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Fyrirspurn
til dómsmála- og mannréttindaráðherra um úrbætur í fangelsismálum.

Frá Vigdísi Hauksdóttur.

1. Hefur ráðuneytið kannað hvort nýta mætti fangelsið sem Bandaríkjaher rak á Kefla-
víkurflugvelli til úrbóta í fangelsismálum?

2. Hefur fangelsinu verið viðhaldið?
3. Hvað eru margir fangaklefar í fangelsinu?


